

# Một năm sau “giải cứu”, giá thịt lợn hơi tăng kỷ lục

Những ngày qua giá thịt lợn liên tục tăng mạnh, là tín hiệu vui cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, giá thịt lợn cao hoàn toàn do thị trường trong nước và người chăn nuôi chi phối, vì vậy ngành Nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi cần thận trọng khi tiến hành tái đàn.



Người chăn nuôi cần thận trọng khi tái đàn.

Cách đây một tuần, gia đình ông Nguyễn Văn Tiên, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) xuất chuồng trên 2 tấn thịt lợn với giá 53.000 đồng/kg, thu lãi khoảng 2 triệu đồng/tạ. Theo ông Tiên, giá lợn tăng liên tục từ đầu năm đến nay, đặc biệt giá lại đạt trên 50.000 đồng/kg duy trì khoảng 1 tháng nay làm cho người chăn nuôi phấn khởi. Với những trang trại tự sản xuất được giống, chủ động thức ăn thì mức lãi còn cao hơn. Giá lợn thịt tăng cao kéo theo nhu cầu về con giống cũng tăng vọt. Nếu như đầu năm, mỗi con lợn giống chỉ từ 300.000 - 500.000 đồng thì từ nửa cuối tháng 5 đã tăng lên gần 1 triệu đồng/

con, hiện tại, giá lợn giống từ 1,2 - 1,4 triệu đồng/con. Nhiều hộ chăn nuôi tìm mua lợn giống để tái đàn nhưng cũng khó khăn do không có nhiều bởi khi giá lợn xuống thấp, nhiều trang trại, gia trại đã loại bỏ lợn nái kém chất lượng khiến số lượng lợn con sụt giảm. Các trang trại lớn giữ lại lợn giống để tái đàn nên không có lợn bán ra ngoài. Ông Vũ Đăng Vũ, xã Đông Xá (Đông Hưng) cho biết: Chuồng trại của gia đình tôi thiết kế nuôi 150 - 200 con lợn. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của giá lợn, người chăn nuôi chúng tôi vẫn e dè, không dám ở ạt tái đàn vì lo ngại giá tăng không bền vững. Hiện tại tôi chỉ duy trì đàn khoảng 80 con.

Sự thận trọng của ông Vũ cũng là tâm lý chung của người chăn nuôi trong tỉnh bởi chưa tìm được đầu ra ổn định và bảo đảm để yên tâm đầu tư. Theo tìm hiểu của phóng viên, dù giá lợn thịt tăng cao nhưng nhiều trang trại, hộ chăn nuôi vẫn dè dặt tăng đàn, người chăn nuôi đã có sự thận trọng chứ không nhập ồ ạt theo tín hiệu thị trường như trước. Các hộ duy trì nuôi lợn chủ yếu là tự sản, tự nuôi.

Theo số liệu thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, tổng đàn lợn toàn tỉnh hiện có 978.678 con, trong đó đàn lợn nái

189.656 con, đàn lợn đực 1.319 con và đàn lợn thịt 787.703 con, so sánh tổng đàn lợn so với cùng kỳ năm 2017 tăng khoảng 1,88%. Sản lượng thịt lợn hơi sản xuất qua các tháng từ tháng 7/2018 đến tháng 2/2019 ước đạt 140.255 tấn, trung bình khoảng trên 17.500 tấn/tháng và sẽ tập trung vào các tháng 12/2018 và đầu năm 2019. Khoảng 1 tháng nay, giá thịt lợn hơi duy trì từ 40.000 - 56.000 đồng/kg tùy loại. Đây được xem là mức giá cao kỷ lục trong nhiều năm qua, so với năm 2017, khi cả nước chung tay “giải cứu” thì giá thịt lợn ở thời điểm này tăng gấp đôi. Trước thực trạng giá lợn tăng quá cao như hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương thực hiện ngay một số giải pháp ổn định nguồn cung mặt hàng này. Theo đó, giá lợn hơi tăng là do nhu cầu thị trường, trong khi nguồn cung không thiếu, bên cạnh đó, các doanh nghiệp chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài và các trang trại chăn nuôi lớn vẫn còn lượng lợn khá nhiều, đủ sức đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Dường như câu tục ngữ “Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng” đã không còn đúng trong điều kiện chăn nuôi hiện không ổn định về thị trường, giá

cả như hiện nay. Để tránh tình trạng “đua nhau” tái đàn dẫn đến mất cân đối cung - cầu, ngành Nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi tiếp tục thận trọng trong việc tái đàn. Trước mắt, bà con cần tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm chi phí chăn nuôi như lựa chọn con giống tốt, bổ sung nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có như ngô, khoai, rau... để hạ chi phí sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, thời gian trước, khi giá lợn xuống thấp nhiều hộ nuôi không quan tâm chăm sóc đàn lợn, lơ là việc tiêm vắc-xin phòng bệnh. Thêm vào đó, hiện đã vào mùa mưa bão, thời tiết diễn biến phức tạp... nên tiêm ần rất nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Vì vậy, trong giai đoạn này, bà con cần tập trung tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là sử dụng đầy đủ các loại vắc-xin, tiêu độc, khử trùng chuồng trại để bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi. Cần phát triển đàn lợn theo hướng nâng cao chất lượng, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi VietGAHP, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi. Thực hiện chăn nuôi có liên kết, hợp tác theo chuỗi để phát triển ổn định, bền vững.

NGÂN HUỖN

## Phê duyệt chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030



Ảnh minh họa

(nhandan.com.vn) Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 986/QĐ-TTg.

Mục tiêu của chiến lược là tăng dần tính độc lập, chủ động và trách nhiệm giải trình của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát ở mức phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững. Tăng cường năng lực thể chế, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đến cuối năm 2025, thanh tra, giám sát ngân hàng tuân thủ phần lớn các nguyên tắc giám sát ngân hàng hiệu quả theo Hiệp ước Basel. Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS. Đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở dưới mức 10%; đến cuối năm 2025, con số này rút xuống còn 8%. Tăng số lượng doanh nghiệp và người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng do các tổ chức tín dụng cung ứng. Phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội và thực trạng của hệ thống qua từng giai đoạn... Phần đầu đến cuối năm 2025 có ít nhất từ 2 - 3 ngân hàng thương mại nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất (về tổng tài sản) trong khu vực châu Á và từ 3 - 5 ngân hàng nằm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Nợ xấu của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng dưới 3%.

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đưa ra là: hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, ngân hàng trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập; đổi mới khuôn khổ chính sách tiền tệ, công tác quản lý ngoại hối và vàng; phát triển, quản lý và giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng trong nền kinh tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng, phù hợp thông lệ và chuẩn mực quốc tế; phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tạo cơ sở nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng...

## Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

(vtv.vn) Sáng ngày 13/8, tại phiên họp thứ ba của Hội đồng Tiền lương quốc gia, đại diện giới sử dụng lao động và người lao động đã chính thức tìm được tiếng nói chung về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019.

Cụ thể, các bên đã chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 là 5,3%, tức là lương tối thiểu của người lao động tăng bình quân khoảng 175.000 đồng/tháng vào năm tới. Mức tăng này sẽ trình Chính phủ quyết định trong thời gian tới.



Ảnh minh họa

## HTX HẢI CHÂU

# Chăm sóc, bảo vệ thủy sản

Vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS) xuân hè, HTX SXKD NTTS Hải Châu (xã Đông Minh, huyện Tiền Hải) xuống giống 130ha, chủ yếu nuôi tôm thẻ chân trắng, cá vược, cua... Những ngày qua thời tiết diễn biến bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến các giống thủy sản, có nguy cơ gây bệnh và lây lan ra diện rộng, HTX đã triển khai các giải pháp thiết thực, tuyên truyền các hộ NTTS chủ động chăm sóc, bảo vệ vật nuôi, bảo đảm năng suất và sản lượng để ra.

Là một trong những hộ NTTS tại thôn Ngải Châu, ông Trần Văn Phát luôn coi trọng việc chăm sóc diện tích nuôi tôm, cá vược của gia đình khi thời tiết diễn biến bất thường dễ dẫn đến phát sinh dịch bệnh. Ông Phát cho biết: Gia đình có hơn 1ha NTTS tại vùng chuyển đổi, chủ yếu nuôi tôm thẻ chân trắng, cá vược. Để bảo đảm an toàn trước khi thả giống, gia đình tiến hành xử lý môi trường toàn bộ ao nuôi. Hiện nay, thời tiết mưa nắng đan xen, do đó trong quá trình nuôi, ngoài việc khử trùng môi trường nước định kỳ và nuôi đúng mật độ, cho ăn đủ khẩu phần tránh dư thừa thức ăn gây ô nhiễm môi trường ao

nuôi, gia đình còn bổ sung thêm vitamin C vào thức ăn theo đúng liều lượng được hướng dẫn để tăng sức đề kháng cho tôm, cá. Ngoài ra, cũng như các hộ NTTS của địa phương, những ngày qua gia đình ông Phát đã kiểm tra hệ thống điện, máy sục khí, quạt nước bảo đảm vận hành tốt nhằm cung cấp đủ oxy cho điện tích nuôi tôm của gia đình. Đồng thời, lựa chọn những ngày không mưa, con nước cao lấy được nước sạch hơn vào ao nuôi. Sử dụng các chế phẩm sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh trong nuôi tôm, giảm lượng chất thải thải ra môi trường... nhằm bảo

đảm cho tôm sinh trưởng, phát triển tốt.

Ông Phạm Duy Nghị, Giám đốc HTX SXKD NTTS Hải Châu cho biết: Thời tiết diễn biến bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến đối tượng thủy sản, HTX đã tăng cường thông tin, tuyên truyền về các biện pháp NTTS trong mùa mưa bão để bà con sớm có phương án bảo vệ, tránh thiệt hại nặng, nhất là ở những vùng nuôi có nguy cơ ngập úng cao. Phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn cách chăm sóc, phòng bệnh trong NTTS vào mùa mưa bão. Trong đó, tập trung khuyến cáo các hộ nuôi khi mưa xuống các chất thải từ trên bờ chảy xuống ao kết



Xã viên HTX Hải Châu chăm sóc tôm.

hợp chất hữu cơ do phân và thức ăn thừa của tôm, cá, cua sẽ tồn đọng tích tụ dưới đáy ao. Khi mưa dầm, nặng nề các chất hữu cơ phân hủy nhanh tạo ra các khí độc như H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub> trong ao làm tôm, cá dễ bị ngộ độc. Tuyên truyền đến nông dân sử dụng các chế phẩm sinh học xử lý môi trường nhằm giải phóng khí độc trong ao nuôi. Trong khi xử lý hóa chất bà con nên sử dụng máy quạt nước, sục khí không để tình trạng thiếu oxy cục bộ xảy ra gây

chết tôm, cua, cá. Khuyến cáo trong những ngày mưa và sau mưa thời tiết chưa ổn định người nuôi giảm từ 20 - 25% so với lượng thức ăn hàng ngày, không nên cho thủy sản ăn thức ăn tươi sống. Theo dõi chặt chẽ các yếu tố môi trường ao nuôi và kịp thời bổ sung các khoáng chất để ổn định môi trường đồng thời bổ sung men tiêu hóa, vitamin C vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho thủy sản. Đối với khu vực nuôi ngao ngoài bãi triều bà con cần

để phòng hiện tượng ngọt hóa của môi trường nuôi, với những bãi ngao đạt kích cỡ thương phẩm nên tiến hành thu hoạch ngay để tránh thiệt hại do mưa gây ra. Bên cạnh đó, HTX cũng khuyến cáo trong các tháng 8, 9, 10 thường có mưa bão xảy ra, bà con nên chủ động về mùa vụ thả giống, kích cỡ giống thả và mật độ nuôi cho phù hợp để có thể thu hoạch trước mùa mưa bão.

MẠNH THẮNG

# Anh Thủy hai lúa

Từ chỗ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cấy lúa chỉ đủ ăn, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học, đặc biệt là mạnh dạn đổi mới trong tư duy, tích tụ ruộng đất cấy lúa hàng hóa mà nay anh Vũ Viết Thủy, thôn Nam, xã Đông Phương (Đông Hưng) đã vươn lên làm giàu, trở thành nông dân sản xuất giỏi.

Lần lộn với đồng ruộng nửa đời người nên nhìn những mảnh ruộng bỏ hoang do cây lúa, trồng ốt không hiệu quả, anh Thủy thấy xót xa. Anh đã mạnh dạn xin UBND xã cho thuê lại để cải tạo cấy lúa chất lượng cao. Tính đến nay, anh đã thuê gần 11 mẫu ruộng cùng với 4,5 sào ruộng khoán của gia đình đầu tư cấy giống lúa BC15. Anh Thủy cho biết: Dù cấy

lúa lợi nhuận không cao bằng trồng các cây màu khác nhưng rủi ro không nhiều. Sau mấy chục năm cấy lúa tôi đã rút được nhiều kinh nghiệm quý để đối phó với sâu bệnh hại lúa, đặc biệt là ốc bươu vàng và chuột. Với ốc bươu vàng, trước khi bừa lỏng để cấy thì rắc vôi bột xuống, bảo đảm ốc bươu vàng chết hết. Còn với chuột thì cách tiêu diệt tốt nhất là căng nylon quanh ruộng để

lõ để đánh chuột, đặt cạm bẫy trong ruộng ngay tại lỗ, cách một đoạn ngắn đặt tiếp cạm nữa, nếu chuột không dính ở cạm trước thì sẽ dính ở cạm sau. Để phòng, trừ sâu bệnh, phải thường xuyên thăm đồng, phun phòng trước lịch thời vụ và nhắc lại sau lịch thời vụ khoảng 1 tuần. Với cách làm này, đã 3 vụ cấy 11 mẫu ở cánh đồng trũng mà nhiều hộ nông dân cấy không có thu hoạch nhưng

toàn bộ diện tích của gia đình tôi vẫn cho năng suất cao. Riêng vụ lúa xuân năm 2018 tôi thu trên 25 tấn thóc, thương lái đến tận nhà thu mua.

Trong khi các hộ nông dân khác cấy lúa không có lãi hoặc lãi ít vì hầu hết các công đoạn đều phải thuê, từ cây, bừa, cấy, thu hoạch, phun thuốc trừ sâu thì anh Thủy hầu như chỉ mất tiền công cấy máy (khoảng 15 triệu đồng/vụ). Anh mạnh dạn đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng bằng cách đầu tư 400 triệu đồng mua máy cấy, bừa, máy gặt đập liên hợp, dàn máy phun thuốc trừ sâu, xe lôi. Anh tự học cách sử dụng các loại máy nông nghiệp và vận hành chúng. Ban ngày anh cấy, bừa, gặt thuê cho bà con, tối đến anh tranh thủ cấy, bừa, gặt cho gia đình. Mỗi vụ anh gặt và cấy bừa cho

bà con cũng thu được trên 30 triệu đồng. Mỗi năm hai vợ chồng anh thu từ cấy lúa kết hợp cày, bừa, gặt thuê cũng được gần 200 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi trên 120 triệu đồng.

Hiện anh Thủy chưa dám đầu tư đập bờ vùng, bờ thửa khoanh vùng cấy lúa của gia đình để chủ động tiêu thoát nước bởi anh chưa được thuê ruộng dài hạn. Đó cũng chính là nỗi lo lớn nhất của anh bởi khi mưa úng vùng trũng anh thuê cấy lúa tiêu thoát nước chậm, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, năng suất lúa. Do vậy, anh mong được xã tạo điều kiện cho thuê ruộng dài hạn, có cơ chế hỗ trợ các hộ không cấy đồn đổi ruộng liền nhau tạo thuận lợi cho anh trong quá trình vận hành máy móc phục vụ sản xuất.

Ông Lưu Văn Thủy, Giám đốc HTX DVNN xã Đông Phương cho biết: Anh Vũ Viết Thủy là người đầu tiên của xã mạnh dạn thuê lại toàn bộ diện tích

ruộng các hộ nông dân khác cấy lúa kém hiệu quả để đầu tư sản xuất lúa hàng hóa. Thành công của anh là minh chứng cho việc

tích tụ ruộng đất là hướng đi lâu dài, bền vững, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

THU HIỀN



Anh Thủy chăm bón lúa của gia đình.